




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวกนกรดา มีศิลป์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  
(นายประพาศน์ วัชรธรรม์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกนกธดา มีศิลป์  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๑๐๘๓๖๗</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....        .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกนกกรดา มีศิลป์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส ๓๒๙)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๕ ปี มารับการรักษาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น ให้ประวัติศีรษะจกักรยานเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ ศีรษะกระแทกพื้น สลบและจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ศีรษะบวม มีแผลถลอกบริเวณคาง ๑ เซนติเมตร บริเวณคางบวม มีแผลฉีกขาดที่เข้าข้างซ้าย ๕ เซนติเมตร ก่อนมาโรงพยาบาล ๒๐ นาที ญาตินำส่ง ประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับและการประเมินอาการทางประสาท ผู้ป่วยเรียกไม่รู้ชื่อตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง พูดปนปวดศีรษะเล็กน้อย รูม่านตา ๕ มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงเท่ากัน ทั้งสองข้าง สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ ๓๖.๐ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๖ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๖ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแดงส่วนปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีประวัติแพ้ยา ประวัติวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไม่เคยฉีด ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานแพทย์ ให้ทำความสะอาดแผล ล้างแผลและเย็บแผลบริเวณเข้าข้างซ้ายที่ฉีกขาด ฉีดวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก ๐.๕ มิลลิลิตร ที่กล้ามเนื้อต้นแขน รายงานแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท เรื่องประวัติสลบและ รายงานแพทย์ศัลยกรรมทั่วไป เรื่องแผลฉีกขาดที่เข้าข้าง แพทย์รับไว้นอนโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม หญิง เวลา ๑๘.๐๐ น. วินิจฉัยว่าเป็น Bicycle accident with mild head injury ระหว่างที่ผู้ป่วยรักษาตัวที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๒ ครั้ง ได้แนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการสังเกตอาการทาง ระบบประสาทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก เน้นการสังเกตอาการและอาการแสดงที่อาจเกิด ได้ภายในระยะเวลา ๓ วันแรกของการบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย และการดูแลเบื้องต้น แพทย์อนุญาตให้ ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน นัดตรวจที่แผนกผู้ป่วย นอกศัลยกรรมระบบประสาท วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐ น.และนัดตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมทั่วไปวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐ น.

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอน เรื่อง แนวทางการสังเกตอาการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มีแผนการสอนผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะและญาติได้รับความรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มีแนวทางในการให้ความรู้เรื่องการบาดเจ็บบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทเมื่อมีอาการผิดปกติ สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ก่อนที่ผู้ป่วยมีอาการเลวลง

๓. ผู้ป่วยและญาติ สามารถที่จะได้รับการรักษาได้ทันทั่วทั้งที่ เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทมากขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ